

MDES News Update

ประจำวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560



“ระดมความคิดเห็นจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงดิจิทัลฯ”

กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดประชุม "พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" เพื่อร่วมกันกำหนดภารกิจและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสร้างความเข้าใจและรับรู้ทิศทางการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงดิจิทัลฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เป็นประธาน

“แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคนใหม่”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA/ดีป้า) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ DEPA เป็นหน่วยงานใหม่ในสังกัดกระทรวงฯ ที่ตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ DEPA ได้ทาง www.depa.or.th



MDES Network



“การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา หลักสูตร และรณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์”

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา หลักสูตร และรณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ “Digital Literacy for Digital Citizen to Digital Economy” ครั้งที่ 4 เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษากิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) รณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ ชูสีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนา ดังกล่าว และมีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานทางการศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.



“การสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาค อุตสาหกรรมทำธุรกรรม B2B”

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาค อุตสาหกรรมทำธุรกรรม B2B (Business Transformation to Digital Economy)” เพื่อผลักดันการสร้างองค์ความรู้ในการเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายแบบเดิมไปสู่การค้าขายแบบออนไลน์ด้วย e – Business และกระตุ้นการเตรียมความพร้อมด้วยความเร็ว (Speed) ทางการค้าบนโลกออนไลน์เชิงรุกตลอดเวลา (Real Time) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางของธุรกิจ e – Commerce กับการเข้าสู่ยุค Digital Economy”

MDES Activity



“เด็กไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ต”

ผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2559 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กอายุ 6-14 ปี มีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 35.9 ในปี 2553 เพิ่มเป็นร้อยละ 58.0 ในปี 2558 จนถึงปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 61.4 นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบอีกว่า กิจกรรมที่เด็กใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ ฟังเพลง ดูหนัง เล่นเกม ถึงร้อยละ 86.2 รองลงมาคือ การใช้ Social Network ร้อยละ 64.0 และใช้เพื่อการ Upload ข้อมูลรูปภาพ ร้อยละ 42.7 โดยในกลุ่มเด็กที่ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 51.6 มีการใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และร้อยละ 47.4 ใช้ทุกวัน ส่วนระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน